

ปธ.สอบกระทิงยึดวันสรูป

ส.ว.จีหน่วยงานซีเหตตาย

ปธ.สอบกระทิงโวยมีแต่คนพูดแต่ไม่ให้ข้อมูล ยึดเวลา 20 วันสรูปโยงบุคคล ร้องอธิบดีอุทยานฯ ยันไม่ได้พิสูจน์ว่ากินไมยราบตาย ขอ 2 ลับดาห์สรูปอีกครั้ง (อ่านต่อหน้า 12)

กระทิง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม น.ส.สมมล สุตะวิริยะวัฒน์ ปธ.แพรวบุรี ประธานอนุกรรมการ (กมธ.) ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยหากนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ระบุว่า การแถลงผลการตายในป่ากุญบุรี ถือว่าชัดเจนแล้ว จะไม่มีการแถลงข่าวซ้ำอีก เนื่องจากการตายของกระทิงทั้ง 23 ตัว ที่พบในโครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่ากุญบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการกูดุช ต.หาดขาม อ.กุญบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังมีข้อมูลน่าสงสัยอีกหลายประการ ที่น่าเชื่อว่ามีสารปนเปื้อนปนเปื้อน โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่ยืนยันว่ามีสารไนเตรตในกระทิง 17 ตัว ที่เกิดจากการกินไมยราบไร้หนาม ส่วนตัวยืนยันไปแล้วว่าไม่เชื่อผลการแถลง นอกจากนั้น หลายฝ่ายทั้งข้าราชการระดับสูงและชาวบ้านต่างมีความเห็นขัดแย้ง

“กรมอุทยานฯ ต้องทบทวนการทำหน้าที่ เพื่อหาสาเหตุการตายที่ออกมาประกาศแล้วมีผลอ้างอิงทางวิชาการให้มากกว่านี้ โดยจะต้องขอความร่วมมือจากตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีศักยภาพ มีประสบการณ์ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากล เข้ามาร่วมตรวจพิสูจน์ รวมทั้งพรานป่าพื้นบ้านที่หากินอยู่ในพื้นที่ป่ากุญบุรี ร่วมวิเคราะห์เหตุการณ์ตาย โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรหน่วยงานรัฐ หรือการเข้าสู่ตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานฯ ที่ว่างมานานหลายเดือน แต่ขอเรียกร้องให้ทำความเข้าใจให้ปรากฏ และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ต้องทำให้ทุกฝ่ายสิ้นข้อสงสัย” น.ส.สมมลกล่าว

น.ส.สมมลกล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ทำหนังสือสั่งให้กรมอุทยานฯ กรมปศุสัตว์ ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ นายอำเภอกุญบุรี อุทยานแห่งชาติกุญบุรี โครงการพระราชดำริ องค์กรภาคประชาชนด้านสิ่ง

แวดล้อมอำเภอกุญบุรี มูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยเอกสาร จากนั้นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเชิญทุกหน่วยไปให้ข้อเท็จจริงใน กมธ.อีกครั้ง

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทส. กล่าวว่า เวลานี้ชาวบ้านในพื้นที่ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องผลการตรวจหาสาเหตุของกระทิงตายของกรมปศุสัตว์ที่ระบุว่าเจอไนเตรตในปริมาณที่สูงมาก

“เราไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงเลยว่าไนเตรตในตัวกระทิงนั้นมาจากต้นไมยราบไร้หนาม หรือมาจากอะไร แต่ไมยราบไร้หนามเป็นเพียงการสันนิษฐานอย่างหนึ่งเท่านั้น เพราะก่อนหน้านี้เคยมีตัวอย่างให้เห็นที่ จ.สุรินทร์ ที่พบควายตายไป 5 ตัว เพราะกินพืชชนิดนี้แล้วตรวจพบว่าในกระเพาะควายมีสารไนเตรตอยู่ แต่ในกรณีกระทิงยังไม่รู้เลยว่าไนเตรตมาจากไหน จะต้อง

ตรวจสอบเพิ่มเติม ตอนนี้เราก็กทำอยู่คาดว่าอีก 2 ลับดาห์ผลถึงจะออกมาละเอียดกว่านี้” นายธีรภัทรกล่าว

นายสมิคร ดอนนาปี ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบกระทิงกุญบุรีตายในกรณีการตรวจสอบบุคคล กล่าวว่า ได้ทำหนังสือไปยังนายธีรภัทร ขอขยี้ระยะเวลาในการตรวจสอบออกไปอีก 20 วัน เพราะมีข้อมูลเข้ามาเพิ่มและต้องลงไปสอบชาวบ้านและผู้เฒ่าท้องถิ่นเพิ่มเติมในพื้นที่ อ.กุญบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

“ในฐานะประธานสอบเรื่องนี้ก็มีเรื่องหนักใจคือหลายเรื่องที่เราคิดว่าจะเป็นปัญหา เช่น ไม่เชื่อว่ากระทิงตายเพราะสารไนเตรต แต่คิดว่ากระทิงตายเพราะมีคนลอบวางยา เวลานั้นมีแต่คนคิดและมีแต่คนสงสัย แต่ไม่มีใครยอมออกมาพูดหรือแสดงหลักฐานอะไรต่างๆ ที่ทำให้เกิดน้ำหนักเพื่อยืนยันว่ากระทิงถูกวางยาจริงๆ ตอนนี้ไม่มีใครมีหลักฐานอะไรแบบนี้เลย จึงบอกว่าใครมีให้เอามาให้พร้อมจะไปพิสูจน์ และหาความจริงในเรื่อง

นี้ทันที” นายสมิครกล่าว

นายนิติพัฒน์ แน่นแคว้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านรวมไทย ต.หาดขาม กรมการอนุรักษ์เฉพาะกิจประสานงานการตรวจสอบกรณีกระทิงป่าตาย กล่าวว่า ขณะนี้มีการนำเสนอกรมอุทยานฯ ให้ความเห็นชอบมีการตั้งงบประมาณ 1 ล้านบาท ในการยิงยาสลบกระทิง เพื่อตรวจสอบอาการป่วยของกระทิง ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าหากกระทิงป่วยที่โดนยิงยาสลบมีปัญหากการตายเกิดขึ้น บุคคลใดจะออกมาแสดงความรับผิดชอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมอุทยานฯ ยังคงสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง อุทยานแห่งชาติหาดวนกร วนอุทยานปราณบุรี และอุทยานแห่งชาติกุญบุรี พร้อมกำลังฝ่ายปกครอง กำลังทหารชุดประสานงานโครงการพระราชดำริ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน อ.กุญบุรี แบ่งออกเป็น 10 ชุดปฏิบัติการ ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพภายในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ และในพื้นที่เขตรอยต่อกับอุทยานแห่งชาติกุญบุรี เพื่อติดตามตรวจสอบว่ายังมีซากกระทิงป่ากุญบุรีเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนจะต้องคอยติดตามพฤติกรรมของกระทิง และสัตว์ป่าทุกชนิดที่ออกจากป่ามากินน้ำ และหากินอาหาร รวมถึงสัตว์ป่าขนาดเล็กกว่ามีอาหารเก็บป่วยหรือมีความผิดปกติหรือไม่ รวมทั้งการตรวจสอบพืชอาหารที่ทำให้เกิดพิษ เช่น ไมยราบไร้หนาม และต้นกะทกรก โดยตั้งเป้าหมายในการลาดตระเวนนาน 2 เดือน จนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกจากกรมอุทยานฯ